



คณะที่ปรึกษาอดีตคณบดี  
 คุณหญิงเจ้า ระวีพันธ์ สุจริตกุล  
 คุณหญิง ไสกร วงษ์สวรรค์  
 ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์ อิงคสุวรรณ  
 คณะที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน  
 ศาสตราจารย์ พญ. พรสวรรค์ วสันต์  
 นพ. ประพจน์ เกตุรากาศ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท  
 คุณ ฮารุโอะ นากายามา  
 คณะกรรมการดำเนินงาน  
 นาย ประดิษฐ์ ปรีชานนท์  
 นาย ประพันธ์ เทียนนิหาร  
 นาง ลำดวน เบน  
 นาย สว่าง วรรณคณาพล  
 นาย ไชยันต์ รัชชกุล  
 นาย พนม สมบัติ  
 นาย วรพงษ์ เพชรนันทวงศ์

# มูลนิธิบ้านสมานใจ

เพื่อสังคมสำหรับทุกคน



สถานที่ดำเนินการ “บ้านสนุก”  
 เลขที่ 2 ถนนหน้าวัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50000  
 โทรศัพท์ / โทรสาร : 053 244393

E-mail : [scc\\_cm@yahoo.com](mailto:scc_cm@yahoo.com)  
 Website : <http://www.hffcm.org>



เราล้วนปรารถนา 'ความปรีดีในชีวิต' ยิ่งสำหรับ ผู้พิการด้วยแล้วความปรารถนานี้ยิ่งสำคัญมากขึ้น และนี่คือที่มาของชื่อ 'บ้านสนุก' ภายใต้การดำเนินการของ 'มูลนิธิบ้านสมานใจ' ซึ่งกลุ่มผู้ปกครอง ได้ร่วมกัน ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2548 โดยมีหลักการง่ายๆ ธรรมดๆ ที่จะให้โอกาสแก่ผู้พิการ (ทางสติปัญญาเป็นส่วนใหญ่) ได้ชื่นชมยินดีกับชีวิต แต่การจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ อย่างแท้จริงนั้น จำเป็น ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขปัจจัยสำคัญๆ บางประการ คือ

**ประการแรก** ผู้พิการทางสติปัญญาจะทำงานอะไรได้ดีที่สุด? เราได้มิตรชาวจีน ปู่ ช่วยออกแบบก็ ทอผ้าที่ เอื้อผู้พิการให้ สามารถทอผ้าได้สะดวกง่ายขึ้น ผ้าแต่ละผืนที่ ทอขึ้นต่าง ก็มีลักษณะเฉพาะและสวยงาม ตามความรู้สึกของเรา

**ประการที่สอง** จะนำผ้าเหล่านี้ไปทำอะไร? เราต้องขอขอบคุณอาสาสมัครชาวจีนปู่ผู้สามารถ ในการสร้างสรรคงาน



ศิลปะอีกครั้งที่ช่วยให้เราได้นำผ้ามาแปรเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น ประดับเสื้อยืด ผ้าปูโต๊ะ เนคไท กระดุม บัตรอวยพร จานรองแก้ว กรอบรูป ฯลฯ เราเชื่อมั่นว่า จากการผลิตและการทำ อย่างพิถีพิถันนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้มีคุณค่าน่าซื้อหา

**ประการที่สาม** เราผลิตขึ้นเพื่อขายให้ใคร? ส่วนใหญ่ผู้อุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ของเราคือผู้มาเยี่ยมหาเราที่ บ้านสนุก ซึ่งเรารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจ ทำให้เรามีรายได้เพื่อใช้จ่ายบางรายการ เรื่องสถานะทางการเงินนั้นเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่กำหนดอนาคตของเรา จึงจำเป็นต้องหารายได้จากทางอื่นๆ มาเสริม นับว่าเราโชคดีที่ทั้งบุคคลและองค์กรทั้งไทยและเทศได้อุปการะทางการเงินและวัสดุสิ่งของให้เราทำงานอย่างต่อเนื่องมา

**ประการที่สี่** เราสามารถทำอะไรตอบแทนสังคมได้บ้าง? จริงอยู่ที่เรามีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน เช่นพื้นที่ บุคลากร ความสามารถในการบริหารงาน ฯลฯ กระนั้นเราก็เชื่อว่า ในบางเรื่องนั้นอาจมีประโยชน์ที่ใครๆสามารถจะมาเรียนรู้ได้ มูลนิธิของเราอาจจะเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อคิดหาทางพัฒนาช่วยเหลือ ผู้พิการอื่นๆได้ต่อไป การรณรงค์เพื่อสิทธิคนพิการก็เป็น อีกงานที่ได้พยายามกันขึ้น นอกจากนั้นเนื่องจาก บ้านสนุก อยู่ในบริเวณที่ไปมาสะดวก เราจึงพิจารณา เป็นศูนย์รับบริจาค

เสื้อผ้าสำหรับผู้ขาดแคลนในพื้นที่สูง เราตั้งปณิธานที่จะดำเนินและ ขยายกิจกรรมชุมชนเหล่านี้ให้มากขึ้นต่อไป

**ประการที่ห้า** คือ คำถามว่า นอกเหนือจากการทำงานแล้ว ทำอย่างไรชีวิตผู้พิการจะมีสีสันยิ่งขึ้น?

การเต้นประกอบดนตรี การรับประทานอาหารร่วมกันนับเป็น กิจกรรมที่ทำอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อโอกาสอำนวย เราก็จัดทัศนจร ไปสถานที่ต่างๆและจังหวัดอื่นๆ

**ประการสุดท้าย** คือเรื่องวิสัยทัศน์

เราจะทำอะไรกันต่อไปในอนาคตข้างหน้า? คำถามนี้สำคัญมาก และถามกันบ่อยๆ แต่เรายังไม่มีความชัดเจน แต่ถ้าพูดถึงความฝัน เราฝันเห็นที่จะมีบ้านให้ผู้พิการ ได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นภาระแก่ใคร โดยมีผู้คอยช่วยเหลือดูแลเท่าที่จำเป็น แต่เรื่องนี่ยังไม่ถึงกับเป็นเรื่อง เร่งด่วน แต่เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองต่างก็จะถึงวัยเป็นไม้ใกล้ฝั่งกันในอนาคต เราก็คงจะต้องมาคิดถึงปัญหานี้กันต่อไปข้างหน้า บนเส้นทางที่จะบรรลุเงื่อนไขต่างๆนี้ เราก็ประสบทั้งผลสำเร็จและความล้มเหลว แต่ทั้งสองด้านนี้ก็มีส่วนเสริมให้เรามุ่งสู่ความเจริญข้างหน้า เราต่างก็ อดความสามารถกัน ไม่ ทางใดก็ ทางหนึ่ง ในแง่หนึ่งนั้น ความรู้ความสามารถย่อมหมายถึงความพิการ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ความพิการก็สามารถนำความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เราได้ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ชีวิตได้มอบให้กับเราทุกคน

